

ทันหุ้น - BRR วัสดุปรับปี 2561 รายได้ทะยานต่อเนื่องจากปีนี้ที่วางไว้ราว 5.5 พันล้านบาท อาานิสงส์ปริมาณที่บอ้อยพุ่งทะยาน พร้อมเล็งทุ่มงบ 1 พันล้านบาท ลุยโปรดักต์ไฮมาาร์จีน-อียอตุกริก อีพฐานโกยเงินเพิ่ม บอสใหญ่ "อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ" แจงราคาน้ำตาลอ่อนตัวกระทบน้อย ระบุทำสัญญาล่วงหน้าราคาพรีเมียมไว้ล่วงหน้าแล้ว 30% แถมมองราคาน้ำตาลปิดที่บวคบัญชีปี 2561 เคลื่อนไหวเฉลี่ยราว 17 เซ็นต์ต่อปอนด์ หลังยักษ์ใหญ่หันนำอ้อยไปทำเอทานอลมากขึ้น

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผยว่า บริษัทคาดการณ์ได้ปี 2561 เติบโตต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ประมาณการไว้ราว 5.5 พันล้านบาท เนื่องจากแนวโน้มคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ผลิตภัณฑ์น้ำตาลปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับมองปริมาณอ้อยงวดปิดที่ปี 2560/61 (ช่วงพ.ย.60-ต.ค.61) ขยายตัวค่อนข้างมาก หลังพื้นที่ปลูกขยายตัว

ขณะที่ปริมาณอ้อยงวดปิดที่ปี 2560/2561 บริษัทตั้งเป้าไว้ที่ระดับ 2.6-2.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 2.2 ล้านตัน เพราะช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชชนิดอื่นๆ และหันมาทำไร่อ้อยเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน ส่งผลให้ทิศทางปริมาณผลผลิตอ้อยที่ออกสู่ตลาดเติบโตต่อเนื่อง

BRRปี61รายได้ทะลุ5.5พันล. ลุยสินค้าไฮมาาร์จีน-อีพฐาน



อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

● เดินหน้าขยายฐานธุรกิจ

สำหรับแผนการลงทุนในปี 2561 เบื้องต้นบริษัทตั้งงบลงทุนไว้ที่ 1 พันล้านบาท แบ่งเป็น การใช้จัดซื้อเครื่องจักรเพื่อแปรรูปน้ำตาลดิบเป็นน้ำตาลทรายบริสุทธิ์ (Refined Sugar) ขนาดกำลังผลิตราว 1 พันตันต่อวัน คิดเป็นมูลค่าอยู่ที่ 300-400 ล้านบาท (สินค้าดังกล่าวมีอัตรากำไรขั้นต้น (มาร์จิ้น) อยู่ระดับที่สูงกว่าการขายน้ำตาลดิบ) คาดเปิดเดินผลิตได้ในปีหน้า ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้รองรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 4 ขนาดกำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ตลอดจนมองหาโอกาสใน

การนำกากอ้อยไปใช้ผลิตสินค้าใหม่ๆ เพิ่มเติม หัวข้อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งการลงทุนต่างๆ เหล่านี้เน้นล้วนสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวแทบทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม แผนงานและตัวเลขดังกล่าวนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและคงจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง และน่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดที่ชัดเจนช่วงประมาณเดือนธันวาคมนี้

● ราคาน้ำตาลสวย

"เรื่องราคาน้ำตาลที่อ่อนตัวนั้น เรามองไม่ว่ามีผลต่อธุรกิจมาก เพราะช่วงที่ผ่านมาเราได้มีการเซ็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แล้ว 30% ที่ราคาเฉลี่ย 19.2 เซ็นต์ต่อปอนด์ จากปัจจุบันที่ราคาน้ำตาลในตลาดโลกอยู่ที่เฉลี่ย 14-15 เซ็นต์ต่อปอนด์ และจากการที่ซัพพลายในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง หลังยักษ์ใหญ่บราซิลหันแปรรูปอ้อยเป็นเอทานอลมากขึ้น จึงเชื่อกองน่าจะทำให้ราคาน้ำตาลเฉลี่ยงวดปิดที่ปี 2560/61 คงพื้นที่ตัวและเคลื่อนไหวเฉลี่ย 16-17 เซ็นต์ต่อปอนด์" นายอนันต์กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการ

ศึกษาเรื่องโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลแห่งใหม่เพิ่มเติม หลังล่าสุดได้รับใบอนุญาตในการก่อสร้างแล้วจำนวน 2 โรงทั้งนี้ ในจังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์ กำลังการผลิตโรงละ 2 หมื่นตันต่อวัน เพื่อขยายกำลังผลิตในอนาคตเพิ่มเติม โดยเบื้องต้นอาจจะก่อสร้างโรงงานน้ำตาลในจังหวัดบุรีรัมย์ก่อน เพราะเป็นทำเลที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว คาดว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้ภายในปี 2561 และน่าจะสามารถก่อสร้างได้ภายในปี 2562

● อนาคต 17 บาท

ด้านนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ฝ่ายวิเคราะห์ให้คำแนะนำ "ซื้อ" หุ้น BRR ที่ราคาเป้าหมาย 17 บาท เนื่องจากแนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2560 ที่คาดมีกำไรสุทธิเติบโตเป็นระดับ 600 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 113 ล้านบาท เป็นผลมาจากราคาน้ำตาลส่งออกเฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่ 22-23 เซ็นต์ต่อปอนด์ ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 15-16 เซ็นต์ต่อปอนด์